

แห่ซื้อคูปอง ลดค่าโทรลต์เวย์

**ปรับตามสัญญา
ฟู้ท15-155บาท**
ประชาชนอ่วมขึ้นค่า
โทรลต์เวย์ตลอดสาย
จ่ายอ้วก 115-155 บาท
ลั่นเป็น ♦ อ่านต่อหน้า 13

โทรลต์เวย์

□ ต่อจากหน้า 1

ไปตามสัญญาผูกมัดเขี้ยวไม่ได้ ขณะที่คนใช้ทางแห่ซื้อคูปองส่วนลด 5% ลดภาระกระเป๋าจึก ด้านบริษัทสัมปทานเตรียมปรับแผนแก้ปัญหารอคิดสะสมหน้าผู้ “รวม.คมนาคม-อริบตีกรมทางหลวง” ซึ่ หากศาลสั่งระงับขึ้นชั่วคราวสั่งเบรคทันที

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. บริษัททางยกระดับคอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานโครงการคอนเมืองโทรลต์เวย์ ได้ปรับอัตราค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทานแล้วช่วงละ 5-15 บาท ส่งผลให้อัตราค่าผ่านทางตลอดสาย จากช่วงอนุสรณ์สถาน-คอนเมือง และช่วงคอนเมือง-ดินแดง ชำระรวมกันครั้งเดียวที่ด่านคอนเมือง โดยรถสี่ล้อ 115 บาทต่อคันต่อเที่ยว จากเดิม 100 บาท มากกว่าสี่ล้อ 155 บาทต่อคันต่อเที่ยว จากเดิม 140 บาท จากการโทรฯสอบถามโทรลต์เวย์คอลเซ็นเตอร์ 1233 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าบริษัทได้เซ็คระบบการจกเก็บค่าผ่านทางอัตราใหม่ และติดป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก การปรับราคาเรียบร้อยดีเนื่องจากเป็นช่วงกลางคืน ต่อเนื่องกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดมีรถใช้น้อย อย่างไรก็ตามแม้คิดประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ แต่มีผู้ใช้ทางหลายรายไม่ทราบว่ปรับราคาแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านแจ้งราคาใหม่ก็ให้ความร่วมมือดี

นอกจากนี้ช่วงสายการจราจรขาเข้าเมืองมีปัญหารถสะสมบริเวณหน้าด่านเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต่างสอบถามเรื่องการจำหน่ายคูปองส่วนลด 5% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายที่ตู้เก็บเงิน รวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ใกล้ร้านเจ๊เลี้ยง มีการซื้อคูปองส่วนลดที่ตู้เก็บเงินจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหารอคิดสะสมบ้าง บริษัทฯจะประเมินผลวัน

ทำการ 23 ธ.ค.นี้อีกครั้ง เพื่อติดตามปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อระบยการจราจรบริเวณหน้าด่านต่อไป ส่วนว่ปริมาณผู้ใช้ทางลดน้อยลงหรือไม่ ต้องใช้เวลาประเมินอีกสักระยะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าผ่านทางใหม่มีรายละเอียด ดังนี้ ขาออกช่วงดินแดง-คอนเมือง รถสี่ล้อเดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท รถมากกว่าสี่ล้อเดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท ขาออกช่วงคอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถสี่ล้อเดิม 30 บาทปรับเป็น 35 บาท รถมากกว่าสี่ล้อจาก 40 บาทปรับเป็น 45 บาท ขาเข้าช่วงอนุสรณ์สถาน-ดินแดง รถสี่ล้อจาก 100 บาทปรับเป็น 115 บาท รถมากกว่าสี่ล้อจาก 140 บาทปรับเป็น 155 บาท ขาเข้าช่วงคอนเมือง-ดินแดง รถสี่ล้อจาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท รถมากกว่าสี่ล้อจาก 100 บาทปรับเป็น 110 บาท

ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นหนังสือให้ศาลปกครอง พิจารณาระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางยกระดับอุดรธานีหรือคอนเมืองโทรลต์เวย์ในวันที่ 22 ธ.ค. เนื่องจากเห็นว่าสัญญาสัมปทานให้ปรับราคาขึ้นทุก 5 ปีไม่ เป็นธรรม ส่งผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทาง ว่กระทรวงคมนาคมพร้อมปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล การปรับราคาเป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับเอกชน หากไม่ดำเนินการตาม อาจจะมีปัญหาเรื่องการผิดสัญญาอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ขอยืนยันว่กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง (ทล.) ไม่ได้ตั้งใจได้เจรจากับบริษัทฯเจ้าของสัมปทานไปแล้ว โดยให้ความร่วมมือจัดโปรโมชันลดค่าโทรลต์เวย์ 5% ด้านนายสรราช ทรงศิริไถ อริบตีกรมทางหลวง ระบุว่า การปรับขึ้นค่าผ่านทางคอนเมืองโทรลต์เวย์ เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาที่แก้ไขในปี 2550 สัญญาให้ปรับราคาขึ้นทุก 5 ปี และจะปรับขึ้น 10-15 บาท โดยปรับครั้ง

แรกในปี 2557 จาก 60 บาทเป็น 70 บาท จึงครบ 5 ปี อีกครั้ง ทั้งนี้ ทล. ได้เจรจากับบริษัทฯไปแล้วก่อนหน้านี้ ฝ่ายเอกชนยืนยันว่เป็นสัญญาที่ต้องดำเนินการ ตามที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญาสัมปทาน หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา อาจเกิดปัญหาได้ กรณีคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรมีมติคัดค้านปรับขึ้นค่าผ่านทางนั้น ได้ไปชี้แจงแล้ว ส่วนกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เดินทางไปยื่นศาลปกครองพิจารณาการปรับขึ้นค่าผ่านทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล โดยกรมทางหลวงพร้อมดำเนินการตามคำสั่งศาล

นายสรราช กล่าวอีกว่ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดโปรโมชันด้วยการจัดทำคูปองลดค่าโทรลต์เวย์ 5% เริ่มจำหน่ายคูปองวันที่ 22 ธ.ค. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยคูปอง 1 ชุดมี 20 ใบ มูลค่า 1,520 บาท (ราคาเต็ม 1,600 บาท) และมูลค่า 665 บาท (ราคาเต็ม 700 บาท) สามารถซื้อคูปองได้ที่ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางทุกตู้ทุกด่าน.